

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀNG KIM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Hoàng Kim, ngày 11 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2023 Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã Hoàng Kim là một xã thuộc khu vực Tây Bắc của huyện Hoàng Hóa. Cách trung tâm huyện 12km về phía Tây, phía Bắc giáp xã Hoàng Trung, phía Nam giáp xã Hoàng Quý, Hoàng Phú, phía Đông giáp xã Hoàng Trinh, phía Tây giáp xã Hoàng Phượng, Hoàng Xuân, có đường sắt và Quốc lộ 1A đi qua địa bàn xã dài gần 2km, có ngã tư ga Nghĩa Trang, đường tỉnh lộ 509, tuyến QL1 đi QL45, đường huyện, liên xã ĐH-HH.03, ĐH-HH.04 chạy dọc theo trung tâm xã, có chợ Già, Cụm công nghiệp Bắc Hoàng Hóa, Nhà máy may DHA, và 8 cơ quan doanh nghiệp, 4 trường học đóng trên địa bàn xã.

Diện tích tự nhiên 279,63 ha trong đó 164,86 ha đất canh tác, tổng 1594 hộ, 6.890 nhân khẩu, chia thành 6 thôn, Đảng bộ có 10 chi bộ trong đó có 6 chi bộ thôn, 1 chi bộ Công an xã và 3 chi bộ trường học, tổng số Đảng viên = 286 Đảng viên. Các ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ thương mại, xây dựng và các ngành nghề buôn bán khác.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể nên tình hình An ninh chính trị luôn được giữ vững trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, nhân dân tin tưởng và chấp hành tốt mọi chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Trong năm 2023, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN đều đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, công tác kiểm tra hướng dẫn của cấp trên, sự phối hợp thường xuyên của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương, sự đồng thuận nhiệt tình của quần chúng nhân dân trong xã nên tình hình kinh tế có bước phát triển rõ rệt, văn hóa xã hội được nâng lên, quốc phòng, an ninh được tăng cường ổn định. Địa phương luôn giữ vững ổn định về chính trị, cán bộ và nhân dân đoàn kết nhất trí và phát huy được truyền thống cách mạng của quê hương.

Tình hình ANTT vẫn còn tiềm ẩn các loại tội phạm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội có xu hướng ngày một tinh vi. Đặc biệt, vào gần dịp cuối năm do nhiều nguyên nhân khác nhau trên địa bàn đôi khi vẫn xảy ra tình trạng trộm cắp vặt tại

một số thôn, tai nạn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông...gây bức xúc trong một bộ phận quần chúng nhân dân.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QP-AN NĂM 2023

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về công tác QP-AN trong tình hình mới BCH Đảng uỷ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác QP-AN năm 2023 nhằm cụ thể hoá các chủ trương của Đảng vào việc lãnh đạo công tác QP-AN ở địa phương; ban hành các chỉ thị của Thường vụ Đảng uỷ về xây dựng củng cố huấn luyện lực lượng dân quân, dự bị động viên và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ.

Cùng với các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng uỷ UBND xã đã ban hành hệ thống văn bản quản lý chỉ đạo như: kế hoạch, quyết định, quy định và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ QP- AN tạo sự lãnh chỉ đạo tập trung thống nhất cao của cấp uỷ Đảng, chính quyền trên cơ sở đó phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia công tác QP-AN.

2. Công tác giáo dục nâng cao nhận thức về công tác QP-AN

Căn cứ luật giáo dục quốc phòng an ninh, kế hoạch của hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh của Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện Hoàng Hóa, Ban CHQS xã đã tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng của xã xây dựng kế hoạch về công tác GDQP và an ninh giai đoạn 2020-2025 nhằm quán triệt và triển khai thực hiện công tác GDQP&AN đồng bộ và thống nhất nâng cao kiến thức và nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên và toàn thể nhân dân về quốc phòng và an ninh góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Trong năm 2023 đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 124 đối tượng là cán bộ Đảng viên, hội đồng nhân dân, cán bộ không chuyên trách thuộc đối tượng 4, đồng thời tổ chức lồng ghép vào các cuộc hội nghị Đảng bộ cũng như những đợt huấn luyện dân quân hàng năm. Thông qua hệ thống truyền thanh của xã Ban CHQS xã đã tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản của Luật, các văn bản pháp quy về quốc phòng và an ninh.

Thường xuyên tuyên truyền giáo dục quốc phòng cho cán bộ và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm chủ trương của Đảng pháp luật của Nhà nước về công tác QP-AN trong tình hình mới. Tuyên truyền về hệ thống các văn bản pháp luật: Luật NVQS, Luật QP, Luật dân quân tự vệ, dự bị động viên. Vì vậy đã nâng cao một bước nhận thức cho cán bộ nhân dân từ đó đã đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng chủ động phòng ngừa và đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch trong mọi tình huống.

3. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang

Quán triệt Chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên lực lượng quân sự, công an đã duy trì nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu trọng

tâm là Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương; Chủ động nắm bắt địa bàn không để bị bất ngờ trong mọi tình huống. Lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu chủ yếu là công an, dân quân cơ động của xã và lực lượng tại chỗ ở các thôn luôn đảm bảo quân số trực sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có lệnh điều động.

Trên cơ sở của Luật dân quân tự vệ và hướng dẫn của cấp trên trong năm địa phương đã chỉ đạo xây dựng và củng cố lực lượng dân quân đảm bảo đúng biên chế quy định đủ số lượng và chất lượng thường xuyên duy trì quân số 56 đồng chí thuộc lực lượng nòng cốt trong đó có 1b cơ động, lực lượng binh chủng và lực lượng chiến đấu tại chỗ.

Đội ngũ cán bộ chỉ huy gồm 10 đồng chí trong đó: ban chỉ huy 4 đồng chí; b trưởng 1 đồng chí a trưởng 3; thôn đội trưởng 06 đồng chí luôn pháp huy tinh thần trách nhiệm nhiệt tình trước nhiệm được phân công. Năm 2023 kết nạp được 12 dân quân năm thứ nhất.

Công tác huấn luyện: Trên cơ sở kế hoạch đã được ban chỉ huy quân sự huyện chỉ định huấn luyện điểm ban chỉ huy quân sự xã đã tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân đúng theo chương trình nội dung đã được phê duyệt đảm bảo thời gian, quân số và chất lượng. Kết quả kiểm tra: 100% đạt yêu cầu trong đó có 75% đạt khá giỏi, sau huấn luyện đã tổ chức đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm.

Công tác phòng chống bạo lực: Ban chỉ huy quân sự đã quán triệt và triển khai nhiệm vụ phòng chống bạo lực đến các thôn đội, tiểu đội đảm bảo quân số trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ phòng chống bạo lực khi có lệnh điều động.

Phối hợp cùng lực lượng Công an tổ chức tuần tra canh gác trong dịp tết góp phần giữ vững ổn định tình hình và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Không để xảy ra nổ pháo trong đêm giao thừa.

Công tác dự bị động viên: Thực hiện đăng ký quản lý lực lượng dự bị động viên theo đúng mẫu quy định, trong năm đã tiếp nhận và đăng ký quản lý cho 5 đ/c hoàn thành NVQS trở về địa phương tiếp tục công tác.

Triển khai và thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định của luật NVQS đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật.

Ban CHQS xã đã tham mưu cho cấp uỷ chính quyền tổ chức đăng ký chặt chẽ đầy đủ nam công dân trong độ tuổi 17 và diện sẵn sàng nhập ngũ từ 18-27 tuổi. Năm 2023 điều khám 68 nam thanh niên đạt 81,9%. Có biện pháp quản lý chặt chẽ thanh niên diện sẵn sàng nhập ngũ nhất là trong thời gian từ khi khám tuyển đến khi giao nhận quân đảm bảo an toàn hoàn thành chỉ tiêu giao quân với 4 thanh niên lên đường nhập ngũ. Không có trường hợp đào bỏ ngũ. Hoàn thành công tác khám sơ tuyển năm 2023 với 61/68 thanh niên được điều khám đạt 89,7%. 08 thanh niên vắng có lý do và gia đình đã có giấy cam kết về khám tại huyện. Lập danh sách 31 thanh niên khám sức khoẻ tại huyện.

4. Tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thể trận an ninh nhân dân, thể trận biên phòng toàn dân góp phần giữ vững ANQG, TTATXH

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Tổ chức một cách khoa học, sáng tạo theo tinh thần chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Củng cố Ban Chỉ đạo ANTT, xây dựng các mô hình tự quản và khu dân cư an toàn về ANTT”.

Phối hợp với các cấp, các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện... Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp về phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATGT, TTCC.

Tăng cường các biện pháp nắm tình hình về ANCT-TTATXH, kịp thời phát hiện các mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện các bức xúc trong nội bộ nhân dân, các sơ hở thiếu sót trong công tác giải quyết của các cấp các ngành. Đề tham mưu kịp thời có biện pháp giải quyết một cách đúng pháp luật, thỏa đáng đảm bảo không để tranh chấp khiếu kiện đông người trở thành điểm nóng. Nắm chắc các hoạt động vi phạm về TTXH, tội phạm tệ nạn xã hội, chủ động tham mưu các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các vụ phạm pháp hình sự không để tội phạm nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

5. Vai trò lãnh đạo của cơ quan công an, quân sự trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH

*** Vai trò của cơ quan công an**

Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT

Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Trong năm 2023 công an xã đã tham mưu xây dựng 27 kế hoạch thực hiện các mặt công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu UBND xã mở 02 lớp tập huấn PCCC và CNCH cho cán bộ và nhân dân trên tại thôn Hiệp Thành và trường THCS Hoàng Kim.

- Tham mưu UBND xã xây dựng 01 mô hình tổ liên gia PCCC tại thôn Hiệp Thành, xây dựng 07 điểm chữa cháy công cộng.

- Tham mưu UBND xã tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho học sinh trên địa bàn xã.

- Tham mưu cho UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo ANTT xã, kiện toàn Ban chỉ đạo tổ Đề án 06.

- Tham mưu UBND xã làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối với các đối tượng chấp hành án treo ngoài cộng đồng tại địa phương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật

- Nội dung tuyên truyền giáo dục:

+ Tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, nhận thức rõ bản chất xấu xa của chúng, thấy được tầm quan trọng, tính chất phức tạp, quyết liệt và lâu dài của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

+ Tuyên truyền giáo dục nhân dân hiểu về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội dung của các Nghị quyết 09/CP, các quy định, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân đối với việc bảo vệ ANTT. Từ đó quần chúng ý thức rõ được việc tích cực tham gia bảo vệ ANTT là thiết thực để bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của bản thân, gia đình cũng như toàn xã hội.

- Phương pháp tuyên truyền giáo dục:

+ Triệt để khai thác sử dụng phương tiện thông tin đại chúng như loa truyền thanh của xã, của thôn khi có các kế hoạch của huyện về các Nghị quyết, Chỉ thị công an đã trực tiếp tham mưu và có các kế hoạch triển khai một cách đầy đủ thông qua các hội nghị nhân dân của các thôn tổ chức, tuyên truyền đầy đủ các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị cho quần chúng nhân dân nắm và thực hiện đạt hiệu quả cao.

+ Thông qua các hình thức sinh hoạt Trường thôn, Bí thư, Tổ ANXH, sinh hoạt đoàn thanh niên tuyên truyền các nội dung cụ thể của Nghị quyết, Chỉ thị để mọi người nắm cùng nhau thực hiện có hiệu quả.

+ Tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp quần chúng để tọa đàm, trao đổi, giải thích những vấn đề bảo vệ ANTT; thuyết phục, tranh thủ những người có uy tín trong cộng đồng dân cư để họ đồng tình với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó tích cực tham gia thuyết phục, giáo dục những người chậm tiến trong gia đình và cộng đồng để mọi người cùng tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTT ở địa phương.

+ Công tác tuyên truyền về kế hoạch thu hồi VK-VLN-CCHT đã được triển khai đến từng thôn, thông qua loa truyền thanh của xã, thôn đã tuyên truyền các nội dung của kế hoạch của huyện, của xã một cách đầy đủ có hiệu quả.

Công tác đảm bảo ANTT

- Về lĩnh vực ANCT

Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về việc xử lý các vụ việc, đơn thư vượt cấp kéo dài; từ địa phương có nhiều đơn, thư nặc danh, vượt cấp nay không còn đơn thư vượt cấp; các vụ việc đơn thư được giải quyết theo đúng trình tự,

thủ tục. Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp giải quyết mọi lĩnh vực về an ninh do đó ANCT trên địa bàn xã vẫn được giữ vững; hạn chế xảy ra khiếu kiện đông người, đột xuất, bất ngờ trở thành điểm nóng. Các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân đã và đang được giải quyết. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài đến sinh sống và làm việc trên địa bàn. Quản lý tốt các hoạt động tôn giáo không để lợi dụng vi phạm pháp luật. Đảm bảo các hoạt động văn hoá lễ hội, hoạt động thể thao diễn ra trên địa bàn, các dịch vụ văn hóa, hành nghề y dược cá nhân hoạt động đúng pháp luật.

- Về lĩnh vực phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm

Phối hợp với các cơ quan, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Đài phát thanh xã đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng, diễn đàn xã hội và trong các nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp để nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và đấu tranh, tố giác, phát giác tội phạm và các vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đảm bảo **100%** tin báo tố giác về tội phạm phải được tiếp nhận, phân loại và chuyển cơ quan có thẩm quyền đúng thời hạn, đúng quy trình.

Giảm **05%** số vụ phạm tội về TTXH, trong đó: Giảm **20%** số vụ Cố ý gây thương tích; Giảm **05%** số vụ Trộm cắp tài sản.

Không để xảy ra vụ phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không để xảy ra phạm tội về xâm hại tình dục.

Đưa **01** đối tượng đi cai nghiện bắt buộc

Thường xuyên rà soát, lập danh sách, cập nhật, phân loại đối tượng thuộc diện quản lý để theo dõi. Gọi hỏi, răn đe **03** đối tượng cộm cán trên địa bàn

Đảm bảo trên 15 lượt tuần tra tuần tra nhân dân trong 01 tháng.

Về lĩnh vực QLHC, đảm bảo TTATGT, PCCC, THAHS.

- Lĩnh vực QLHC

+ Hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip cho 100 % công dân trên địa bàn, vượt chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân (105%), hoàn thành trước thời hạn kế hoạch tổng kiểm tra tạm trú trên địa bàn toàn xã. Thực hiện việc điều chỉnh thông tin công dân, làm sạch dữ liệu dân cư theo hướng dẫn của đội QLHC như: rà soát làm sạch dữ liệu bảo hiểm xã hội; hộ không chủ hộ, hộ nhiều hơn một chủ hộ; danh sách công dân thiếu thông tin, danh sách công dân không có CMND, danh sách trùng CMND trong tỉnh, ngoài tỉnh, trong hộ; rà soát làm sạch dữ liệu phạm nhân, nhập đối tượng phạm nhân, hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ, người có công với cách mạng, người lao động, dữ liệu hộ tịch lên hệ thống.

+ Vận động, thu hồi VK - VLN - CCHT, đồ chơi nguy hiểm: Vận động thu hồi 04 con dao do nhân dân giao nộp, thu hồi 1 khẩu súng tự chế, 0.8kg pháo.

- Lĩnh vực đảm bảo TTATGT
- + Đảm bảo tốt TTCC, ATGT, đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn. Duy trì TTCC trên toàn địa bàn xã.

- Lĩnh vực THAHS
- + Quản lý, giám sát, giáo dục 03 đối tượng chấp hành án treo theo quy định.
- + Tiếp nhận 01 hồ sơ đối tượng tù tha từ đội THAHS và HTTP và phân công cán bộ quản lý, giám sát theo quy định.

- + Làm tốt công tác quản lý, giáo dục 02 đối tượng tù tha tại địa phương.

Công tác xây dựng và phát động phong trào toàn dân BVANTQ, cải cách thủ tục hành chính.

- Tiếp tục củng cố đẩy mạnh các hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác phối kết hợp với cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên, dân quân tự vệ trong nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, phòng chống tội phạm, duy trì TTĐT...

- Duy trì hoạt động có hiệu quả 03 mô hình: Mô hình “Tổ liên gia PCCC”, mô hình kết nối zalo vì bình yên cuộc sống, mô hình “Camera an ninh” đã nhận được sự phối hợp tích cực từ quần chúng nhân dân, góp phần vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cộng đồng của cán bộ Đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã.

- Công an xã tham mưu, đề nghị chủ tịch UBND xã ra quyết định công nhận khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT đối với: 03 nhà trường, 06 thôn, 01 doanh nghiệp.

- Công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân.
- + Công tác tiếp dân, xử lý các thông tin do nhân dân cung cấp đã đi vào nề nếp.
- + Làm tốt công tác tuyên truyền, công khai hoá thông báo cụ thể nội dung phân cấp, các thủ tục hành chính để nhân dân biết và thực hiện.

- + Các yêu cầu xác minh, xác nhận về CMND, CCCD, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, cung cấp lý lịch cá nhân, xác minh xuất cảnh và các yêu cầu nghiệp vụ khác đều thực hiện kịp thời, đúng quy định. Không để xảy ra tồn đọng phiền hà.

6. Công tác xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp LLVT địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

- Tình hình tư tưởng CBCS vững vàng, kiên định, yên tâm công tác, đội ngũ chỉ huy, cán bộ chiến sĩ của đơn vị được củng cố, nội bộ đoàn kết thống nhất cao. 100% CBCS có tinh thần trách nhiệm, thực hiện chức trách nhiệm vụ đạt hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và nhà nước, nghị quyết của Đảng uỷ xã, các yêu cầu nhiệm vụ của công tác Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị đến từng Đảng viên và CBCS.

- Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ Công an, Đảng ủy và Giám đốc công an tỉnh phát động. Đặc biệt là các phong trào “Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá - vì nhân dân phục vụ”; CBCS ra sức phấn đấu xây dựng công an xã ngày càng trong sạch vững mạnh, đảm bảo: đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển. Kết quả 100% CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có CBCS vi phạm kỷ luật.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết 06/NQ-ĐUCA ngày 05/3/2021 của Đảng ủy Công an tỉnh. Kết quả: Chi bộ 100% đảng viên cam kết bản thân không liên quan đen ma túy và tệ nạn xã hội; không vay mượn hoặc vay mượn nhưng không để xảy ra tình trạng đơn thư, đòi nợ gây ảnh hưởng uy tín của bản thân và lực lượng CAND; cam kết không vay nặng lãi, không vay tín dụng đen; cam kết không có các mối quan hệ phức tạp để phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành của đơn vị.

- Trên cơ sở kế hoạch đã được ban chỉ huy quân sự huyện chỉ định huấn luyện điểm ban chỉ huy quân sự xã đã tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân đúng theo chương trình nội dung đã được phê duyệt đảm bảo thời gian, quân số và chất lượng. Kết quả kiểm tra: 100% đạt yêu cầu trong đó có 75% đạt khá giỏi, sau huấn luyện đã tổ chức đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm.

- Phối hợp cùng lực lượng Công an tổ chức tuần tra canh gác trong dịp tết góp phần giữ vững ổn định tình hình và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Không để xảy ra nổ pháo trong đêm giao thừa.

- Công tác dự bị động viên: Thực hiện đăng ký quản lý lực lượng dự bị động viên theo đúng mẫu quy định, trong năm đã tiếp nhận và đăng ký quản lý cho 6 đ/c hoàn thành NVQS trở về địa phương tiếp tục công tác.

7. Công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội

- Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội đảm bảo đúng chế độ quy định của cấp trên. Trong năm chi trả chế độ một lần theo Quyết Định 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 38 người và thân nhân, chi trả theo TTLT số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP cho 01 người.

- Quản lý chặt chẽ vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị đảm bảo an toàn, làm tốt công tác bảo quản tại chỗ. Thực hiện tốt công tác quản lý quân trang được biên chế sử dụng đúng mục đích theo quy định.

- Quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí cho quốc phòng an ninh. Ngân sách xã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác QP-AN

Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết công tác Quốc phòng-An ninh, nghiêm chỉnh chấp hành công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

Về công tác quốc phòng quân sự

- Hoạt động của lực lượng dân quân chưa đồng đều còn nhiều bất cập nhất là trong công tác quản lý, đăng ký độ tuổi theo quy định của pháp luật quân số biến động thường xuyên do nhu cầu giải quyết việc làm phải đi làm ăn xa.

Về công tác an ninh

- Công tác tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an tổ quốc chưa mạnh, chưa thường xuyên, chưa nhân được điển hình tiên tiến.

- Công tác nắm tình hình, xử lý công việc đôi khi còn chưa kịp thời, vẫn còn tình trạng trộm cắp vặt, hiện tượng lân chiếm vỉa hè, hành lang ATGT còn xảy ra.

- Công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong công tác phòng chống tội phạm còn chưa chặt chẽ; các tổ an ninh xã hội và tổ an ninh trật tự tại các thôn hoạt động chưa thực sự đạt hiệu quả cao, có lúc có nơi còn mang tính hình thức.

2. Nguyên nhân

- Biên chế lực lượng công an chính quy còn mỏng so với yêu cầu thực tế công việc được giao. Trình độ, kiến thức của lực lượng an ninh cơ sở chưa được đồng bộ. Kinh phí phục vụ công tác còn hạn chế.

- Chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân còn chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

- Tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân góp phần giữ vững ANQG, TTATXH. Thực hiện có hiệu quả pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, xây dựng đơn vị vững mạnh an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu cao hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QP-AN góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2024.

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, mệnh lệnh của cấp trên về công tác quốc phòng an ninh trọng tâm là: NQ 12, NQ TW 8 (khoá 9) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. NQ 03 (khóa 24) của BCH huyện uỷ về tăng cường công tác quốc phòng an ninh xây dựng đơn vị vững mạnh an toàn làm chủ, chỉ thị số 25-CT/HU ngày 30/01/2023 của huyện uỷ huyện Hoàng Hóa về nhiệm vụ QP-AN năm 2023.

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quốc phòng an ninh.

- Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh đủ số lượng và đảm bảo chất lượng nâng cao chất lượng huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng dân quân và công an để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Quản lý chặt chẽ và đăng ký đầy đủ thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu giao quân trong năm 2023.

- Tích cực thực hiện NQ 09 của Chính phủ về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội như: buôn bán phụ nữ, trẻ em, ma tuý đảm bảo an toàn trên địa bàn.

- Phát huy hiệu quả các tổ an ninh trật tự và an ninh xã hội trong công tác đảm bảo ANTT. Xây dựng lực lượng Công an, Quân sự thật sự trong sạch vững mạnh và luôn sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt Chỉ thị số 10; Đề án 375, Đề án 1212 của UBND Tỉnh thanh hóa. Chỉ thị số 12 của huyện ủy, kế hoạch 160 của ban chỉ đạo ANTT và các kế hoạch của các cấp.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về QP-AN. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ chính quyền trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2024.

V. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN

1. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng

Tập thể: Công an xã Hoàng Kim

Cá nhân: Đ/c Hà Văn Hai - Cán bộ - Công an xã Hoàng Kim

2. Đề nghị Chủ tịch UBND xã khen thưởng

* **Tập thể:**

1, Nhân dân và cán bộ thôn My Du, xã Hoàng Kim

2, Nhân dân và cán bộ thôn 1 Nghĩa Trang, xã Hoàng Kim

3, Nhân dân và cán bộ thôn 2 Nghĩa Trang, xã Hoàng Kim

4, Nhân dân và cán bộ thôn Hiệp Thành, xã Hoàng Kim

5, Hội Cựu chiến binh xã Hoàng Kim

* **Cá nhân:**

1, Ông: Phạm Công Đức - Chỉ huy phó BCH Quân sự xã

2, Ông: Nguyễn Xuân Khải - Thôn đội trưởng - Tổ phó tổ ANTT thôn Kim Sơn

3, Ông: Nguyễn Đình Thuật - Thôn đội trưởng - Tổ phó tổ ANTT thôn 1 Nghĩa Trang

4, Ông: Nguyễn Anh Đức - Tổ phó tổ ANTT thôn Hiệp Thành

5, Ông: Đỗ Quang Hào - Công dân thôn Hiệp Thành

6, Ông: Nguyễn Ngọc Lâm - Công dân thôn Hiệp Thành

7, Bà: Nguyễn Thị Nga - Cán bộ Công an xã Hoàng Kim

8, Ông Nguyễn Văn Minh - Tiểu đội trưởng DQCD

9, Ông: Lê Duy Trường - Tiểu đội trưởng DQCD

10, Ông: Nguyễn Văn Quỳnh - Thôn đội trưởng - Tổ ANTT thôn My Du

11, Ông: Lê Như Oanh-Công dân thôn Hiệp Thành.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm tăng cường thêm lực lượng cho Công an xã chính quy và có chế độ, chính sách phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ cho lực lượng Công an, quân sự ở cấp xã để nâng cao trình độ, kiến thức phù hợp với nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa phương. Đồng thời, tăng cường nguồn kinh phí cho Quốc phòng - An ninh để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới./.

Nơi nhận:

- Ban CHQS huyện (b/c);
- CA huyện (b/c);
- Đảng ủy, HĐND, UBND (b/c);
- Ban CA, XĐ (t/h);
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Thành